



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐๗๓-๔๙๔๐๖๔
ที่ ปน ๑๑๓๓/๗๑๐ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

เรียน สาธารณสุขอำเภอกะพ้อ

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) นั้น กำหนดให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานของ หน่วยงานพร้อม ระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือ สื่ออื่นๆ

ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และไม่พบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ของหน่วยงาน

และกลุ่มงานบริหารทั่วไปขออนุมัตินำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนฯ ขึ้น เผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นายอัลดุสลาห์ ฮาแว)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ อนุมัติ/อนุญาต

ไม่อนุมัติ

(นายเมะยาก็ สะมะแอ)
สาธารณสุขอำเภอกะพ้อ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๖

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะพ้อ จังหวัดปัตตานี	
วัน/เดือน/ปี: ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	
หัวข้อ: รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ	
รายละเอียดข้อมูล รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ รอบที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	
Linkภายนอก: -	
หมายเหตุ: เว็บไซต์หน่วยงาน : https://sasukkapho.com	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล อับดุลฮาเล็ม ฮาแว (นายอับดุลฮาเล็ม ฮาแว) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง มะยาก็ สะมะแอ (นายมะยาก็ สะมะแอ) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเกาะพ้อ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ อิมรอน กะสุเมาะ (นายอิมรอน กะสุเมาะ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	